

ขอข้อมูลการจัดซื้ออาวุธปืน

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ต้องมีเชื้อเพลิงพร้อม แต่ปัญหาก็คืออุปกรณ์ที่ทางราชการมีไว้ให้มีจำนวนไม่เพียงพอ อาจรวมไปถึงคุณภาพด้วย เจ้าหน้าที่จึงต้องชวนชาวบ้านมาใช้เองแต่ก็มีราคาสูงมากหน่วยงานจึงเป็นผู้ดำเนินการ ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจึงตามมา

เรื่องนี้ครบกรมการปกครองได้จัดซื้ออาวุธปืนลูกซองโดยวิธีพิเศษ โดยจัดซื้อ ๓ ครั้งครั้งที่ ๑ ๑๒๑ กระบอก ครั้งที่ ๒ ๑,๑๕๕ กระบอก และครั้งที่ ๓ ๓,๘๐๐ กระบอก นาย M. ๑๖ ได้เข้าร่วมเสนอราคาด้วยทั้ง ๓ ครั้งโดยครั้งที่ ๑ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ส่วนครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ บริษัท ดีเฟนด์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษพิจารณาให้บริษัท ดีเฟนด์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา นาย M. ๑๖ จึงมีหนังสือถึงกรมการปกครองขอสำเนาเอกสารหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย และหนังสือจากบริษัท เอฟ เอ็น ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตที่แจ้งว่าบริษัท ดีเฟนด์ เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้วกว่า ๑๐ ปี รวม ๒ รายการโดยส่งเอกสารให้พร้อมคำชี้แจง ปรากฏว่ากรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปฏิเสธการให้สำเนาเอกสารโดยอ้างว่าบริษัท ดีเฟนด์ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่นาย M. ๑๖ นาย M. ๑๖ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ นาย M. ๑๖ ชี้แจงว่าตามข้อกำหนดของกรมการปกครองผู้เสนอราคาต้องเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาวุธปืนที่เสนอราคาอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัท ดีเฟนด์ เป็นตัวแทนจำหน่ายจนถึงวันยื่นซองเสนอราคารวมระยะเวลาเพียง ๙๙ วัน จึงต้องการสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อใช้ตรวจสอบว่าบริษัท ดีเฟนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งมีความผิดปกติในเรื่องระยะเวลาการจัดซื้อคือครั้งที่ ๑ ห่างจากครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เพียง ๔ วัน โดยครั้งที่ ๒ และ ๓ ยื่นซองในวันเดียวกัน ส่วนกรมการปกครองชี้แจงว่าที่ต้องจัดซื้อ ๓ ครั้งเนื่องจากงบประมาณมาจากหลายส่วน ปัจจุบันการจัดซื้อยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่ได้ทำสัญญากับผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ครั้ง หากกรมการปกครองไม่รับการเสนอราคาก็ต้องยื่นซองใหม่ก็จะมีผลกระทบกับบริษัท ดีเฟนด์ เนื่องจากนาย M. ๑๖ ได้ข้อมูลของบริษัท ดีเฟนด์ ไปแล้ว

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามที่นาย M. ๑๖ ขอเป็นเอกสารสำคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อ และมีเหตุสงสัยจึงควรได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องและปกป้องส่วนได้เสียของตน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่กระทบต่อการจัดซื้อ และไม่มีข้อมูลความลับทางการค้า ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใด แต่จะทำให้การจัดซื้อนั้นโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงให้กรมการปกครองเปิดเผยโดยให้สำเนาข้อมูลข่าวสารแก่นาย M. ๑๖

การจัดหาอาวุธปืนมาประจำหน่วยหรือจำหน่ายให้กับข้าราชการในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เป็นหนึ่งในการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย แต่ต้องระวังในเรื่องความโปร่งใสด้วยนะครับ